

Số: 306 /BC-UBND

Tuy Phước, ngày 01 tháng 7 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XII

Thực hiện Công văn số 11/TTHĐND ngày 10/6/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XII, UBND huyện báo cáo kết quả xử lý, giải quyết những vấn đề cử tri ý kiến, kiến nghị, cụ thể như sau:

#### I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

##### 1. Về Thủy lợi

**1.1. Tuyến đê sông Gò Chàm qua xã Phước Hưng (đoạn từ nhà ông Ngô Thắng Lãm đến nhà ông Nguyễn Văn Lương) đã được UBND huyện quan tâm đầu tư gia cố, sửa chữa phần mặt đê và thân đê; còn phần chân khay (chân đê) chưa được gia cố, qua thời gian mưa lũ nước cuốn trôi các bụi tre gây sạt lở, xâm thực vào khu dân cư. Đề nghị UBND huyện quan tâm tiếp tục đầu tư gia cố phần chân khay để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; đồng thời, chỉ đạo đơn vị đang thi công đê sông Gò Chàm (hạ lưu cầu Phú Đa) khẩn trương hoàn thiện công trình trước mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho nhân dân khu vực này. (cử tri xã Phước Hưng)**

##### Trả lời:

- Đối với tuyến đê sông Gò Chàm (đoạn từ nhà ông Ngô Thắng Lãm đến nhà ông Nguyễn Văn Lương): UBND huyện đã đầu tư gia cố, sửa chữa tuyến đê (có chiều dài khoảng 500m) trong giai đoạn 2010-2015 nhưng do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ nên đã làm sạt lở bụi tre, xâm thực vào khu dân cư như nội dung cử tri kiến nghị. Để đầu tư gia cố đoạn đê này cần nguồn vốn đầu tư xây dựng rất lớn, hiện tại nguồn kinh phí của huyện chưa thể cân đối để thực hiện trong giai đoạn 2024-2025, đồng thời mái chân đê bờ sông còn khoảng 15-20m mới đến bờ đê đã gia cố. Vì vậy, để hạn chế việc sạt lở, xâm thực của đoạn đê vào khu dân cư trong mùa mưa lũ năm 2024, giao UBND xã Phước Hưng vận động người dân tiến hành gia cố tạm bằng đóng cọc và dùng phên tre áp trực tạm để hạn chế việc xâm thực. Về lâu dài, UBND huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, đề xuất UBND huyện xem xét cho chủ trương và có kế hoạch đầu tư gia cố trong giai đoạn 2026 -2030.

- Đối với đoạn đê sông Gò Chàm (hạ lưu cầu Phú Đa): Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện chủ trì phối hợp với UBND xã Phước Hưng làm việc với đơn vị thi công khẩn trương tổ

chức thi công hoàn thiện công trình để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ năm 2024

**1.2. Đề nghị UBND huyện quan tâm làm việc với Công ty KTCT Thủy lợi Bình Định để xem xét có kế hoạch hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới cống Ông Thắng, thuộc đội 8 thôn An Lợi, xã Phước Thắng; vì hiện nay cống này xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, không đóng, mở phục vụ cho sản xuất được. Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng Công ty KTCTTL chưa quan tâm đầu tư. (Cử tri xã Phước Thắng)**

**Trả lời:**

Vấn đề cử tri kiến nghị, đã được UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành liên quan tham mưu đề xuất đưa vào đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 hoặc 2026 -2030 tại Văn bản số 34/BC-UBND ngày 20/3/2024 về việc trả lời kiến nghị sau kỳ họp 14 HĐND tỉnh. Mặt khác, UBND huyện đã có Văn bản số 288/BC-UBND ngày 25/6/2024, trong đó có nội dung đề xuất UBND tỉnh quan tâm sớm đầu tư xây dựng cống Ông Thắng, thuộc đội 8 thôn An Lợi, xã Phước Thắng.

**1.3. Đề nghị UBND huyện sớm bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng mới cầu Trường Thê thôn Hữu Thành; vì cầu xây dựng đã lâu, hiện nay kết cấu của cầu đã bị xuống cấp, hư hỏng rất nghiêm trọng, mặt cầu bong tróc, giầm cầu bị mục nát, điểm tiếp giáp của hai nhịp cầu bị sụt lún...gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua lại cầu, nhất là vào mùa mưa, lũ và cầu nằm sát đập Nha Phu, nên bị ảnh hưởng bởi dòng chảy rất siết và mạnh, nguy cơ bị sập, đổ trong mùa mưa lũ. (UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn năm 2021-2026, tuy nhiên cử tri tiếp tục kiến nghị sớm triển khai đầu tư) (Cử tri thôn Hữu Thành, xã Phước Hòa)**

**Trả lời:**

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến cầu Trường Thê, xã Phước Hòa bắt qua sông Nha Phu được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1990; cầu có chiều dài khoảng 50m, rộng 3,4m, bề rộng phần xe chạy 3,0m; có kết cấu móng trụ, mặt cầu và lan can cầu bằng bê tông cốt thép, dầm bằng sắt. Quá trình sử dụng từ năm 1990 đến nay, cầu đã bị hư hỏng xuống cấp (dầm cầu bị rỉ sét, lan can bị bong tróc, mặt cầu phần tiếp giáp giữa các nhịp bị nứt, bong tróc và hở từ 10-15cm,... ) tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông như phản ánh của cử tri.

Cầu Trường Thê, xã Phước Hòa đã được UBND huyện đưa vào danh mục công trình, dự án ưu tiên đầu tư theo Quyết định số 7016/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 về ban hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 về tăng cường kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; theo đó, sẽ triển khai thực hiện dự án vào năm 2024, 2025. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn đầu tư của huyện khó khăn; do đó dự án này sẽ được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của

huyện. Mặt khác, ở phía thượng lưu cầu Trường Thế, cách khoảng 150m là đập dâng Nha Phu có cầu dân sinh kết hợp được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2020 đến nay, có bề rộng mặt cầu khoảng 3,5m và đã được thảm bê tông nhựa đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con nhân dân.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua cầu Trường Thế, nhất là trong mùa mưa lũ sắp đến; UBND huyện giao UBND xã Phước Hòa rà soát, lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng, chiều cao,... hoặc rào chắn không cho lưu thông qua cầu và gắn biển chỉ dẫn đi qua đập Nha Phu.

***1.4. Tuyến đê Gò Tù thuộc thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa dài 140m đã được đầu tư gia cố bằng mái đá khối 40m; còn 50m còn lại chưa được gia cố, hiện nay bị sạt lở nghiêm trọng có nguy cơ vỡ lở vào mùa mưa lũ, gây sa bồi diện tích sản xuất của dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm kiểm tra và có kế hoạch gia cố (Cử tri xã Phước Hòa)***

**Trả lời:**

Về việc đầu tư gia cố tuyến đê Gò Tù thuộc thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa còn 50m còn lại chưa được gia cố; UBND huyện đã bố trí danh mục đầu tư xây dựng năm 2024 tuyến đê sông Cây Me (thuộc hạ lưu tràn 3 xã), trong đó có đoạn đê Gò Tù mà cử tri kiến nghị. UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD&PTQĐ huyện khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND huyện xem xét phê duyệt để tổ chức triển khai thi công trong thời gian đến.

***1.5. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư tuyến đê sông từ xóm 14 đến xóm 17 thôn Thuận Lễ (đoạn dưới tràn Cây Me); vì hiện nay, tuyến đê sông này xuống cấp vào mùa mưa lũ bị xói lở rất nguy hiểm đến đời sống, tính mạng của người dân vùng này. (Cử tri xã Phước Hiệp)***

**Trả lời:**

Trong năm 2023-2024, UBND huyện đã đầu tư xây dựng tuyến đê sông Cây Me (đoạn hạ lưu tràn 3 xã), với chiều dài thực hiện 915m, còn lại đoạn đê sông từ xóm 14 đến xóm 17 thôn Thuận Lễ (đoạn dưới tràn Cây Me) có chiều dài khoảng 300m chưa được đầu tư gia cố. Để gia cố đoạn đê này cần nguồn vốn đầu tư xây dựng rất lớn hiện nay UBND huyện chưa cân đối được nguồn trong giai đoạn 2024-2025. Trước mắt, để hạn chế việc sạt lở, xâm thực của đoạn đê vào khu dân cư trong mùa mưa lũ năm 2024, UBND huyện giao UBND xã Phước Hiệp tiến hành kiểm tra gia cố tạm bằng đóng cọc và dùng phên tre áp trực tạm để hạn chế việc xâm thực và gây xói lở. Về lâu dài, UBND huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương kiểm tra, đề xuất UBND huyện xem xét cho chủ trương và có kế hoạch đầu tư gia cố trong giai đoạn 2026-2030.

***1.6. Hiện nay, xóm 5 và xóm 6 thôn Luật Chánh thiếu nước trầm trọng khi mùa vào gieo sạ. Do đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát và xem xét cho mở tuyến mương trên đập Thông Chín thông với nước***

***kênh mương N2-1 để đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho công tác gieo sạ. (Cử tri xã Phước Hiệp)***

**Trả lời:**

Về vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với UBND và HTXNN xã Phước Hiệp kiểm tra thực tế hiện trường khu tưới thôn Luật Chánh, kết quả vùng ruộng xóm 5 và xóm 6 thôn Luật Chánh thường xuyên thiếu nước tưới trong mùa khô là đúng như phản ánh của cử tri kiến nghị. Vì vậy, UBND huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì làm việc với Xí nghiệp KTCT Thủy lợi 4, HTXNN Phước Lộc và Phước Hiệp có ý kiến thống nhất trong việc phân phối nguồn nước tưới do Xí nghiệp KTCT Thủy lợi 4 quản lý và cấp nước tự chảy cho 2 địa phương.

***1.7. Đề nghị Xí nghiệp KTCT Thủy lợi 4 tổ chức triển khai nghiêm túc một số nội dung (vì Xí nghiệp đã trả lời nhưng trả lời chung chung và thực tế việc triển khai chưa đảm bảo để phục vụ sản xuất) cụ thể:***

**Trả lời:**

*Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Xí nghiệp Thủy lợi IV trả lời tại Văn bản số 51/CV – XNTL IV ngày 25/6/2024 như sau:*

***- Tổ chức nạo vét tuyến kênh N1-2 đảm bảo thông thoáng để điều tiết nước tưới vào đồng ruộng phục vụ sản xuất (Tại báo cáo số 60/BC-UBND ngày 19/02/2024 của UBND huyện, Xí nghiệp trả lời trong tháng 12/2023, Xí nghiệp đã tổ chức phát dọn cây cỏ, kênh mương đảm bảo thông thoáng và chuyển tải nước tưới), nhưng cử tri cho rằng thực tế công tác nạo vét chưa đảm bảo việc điều tiết nước tưới vào đồng ruộng. (Cử tri xã Phước Hiệp)***

- Kênh N1-2 có chiều dài 1.830m, là kênh đất có mặt cắt (BxH)=(0,6x1,0)m chuyển tải nước tưới cho 110,5ha (Trong đó: 96,3ha lúa và 14,2ha màu) thuộc HTXNN Phước Hiệp. Sau mùa mưa lũ chính vụ hàng năm, Xí nghiệp đều kiểm tra thực tế bồi lấp, sạt lở tuyến kênh để có kế hoạch nạo vét và đắp các đoạn sạt lở; đồng thời, trong thời gian đưa nước tưới phục vụ sản xuất, Xí nghiệp thường xuyên tổ chức phát dọn cây cỏ, vớt rác lòng kênh đảm bảo điều tiết tưới được thuận lợi nên trong vụ Đông Xuân và đầu vụ Hè Thu vừa qua kênh N1-2 đảm bảo đưa nước tưới ổn định. Vừa qua, Xí nghiệp đã kiểm tra thực tế tuyến kênh N1-2 vẫn đảm bảo tưới đến hết vụ Hè Thu năm 2024.

***- Có kế hoạch điều tiết hợp lý hoặc cho nâng cấp tuyến mương tiếp nước Nhơn Bình (đi qua địa bàn xã Phước Lộc) để đảm bảo việc tưới tiêu của bà con nhân dân; vì hiện nay, tuyến kênh này thường xuyên gây ngập úng. (Cử tri thôn Trung Thành, Quảng Tín – xã Phước Lộc)***

- Tuyến kênh tiếp nước Sông Côn - Hà Thanh có nhiệm vụ chuyển tải nước tưới cho các HTXNN Phước Lộc, thị trấn Tuy Phước và tiếp nước cho khu tưới Quy Nhơn. Đầu vụ Hè Thu năm 2024, Xí nghiệp đã tiến hành nạo vét, đắp nâng bờ kênh tuyến kênh Sông Côn – Hà Thanh (mương tiếp nước Quy Nhơn) đoạn đi

qua xã Phước Lộc và thị trấn Tuy Phước. Từ đầu vụ Hè thu đến nay, tuyến kênh đảm bảo khả năng chuyên tải và tiêu thoát nước theo yêu cầu, chưa xảy ra trường hợp ngập úng cục bộ. Ngoài ra, trong quá trình điều tiết nước phục vụ tưới, Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra, cho phát dọn cây cỏ, vớt rác, xử lý các trường hợp sạt lở bờ kênh (nếu có) để đảm bảo việc tưới tiêu của bà con nhân dân được thuận lợi.

***- Tổ chức nạo vét tuyến mương sông Giang giáp ranh thị trấn Tuy Phước để đảm bảo việc tiêu úng của vùng ruộng này; vì hiện nay, cỏ mọc um tùm thường xuyên gây ngập úng không tưới tiêu được (Cử tri thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc)***

Mương sông Giang còn gọi là kênh mương Sâu. Hằng năm, trước vụ Đông Xuân, Xí nghiệp đã cho phát dọn cây cỏ để kênh mương thông thoáng để đảm bảo tuyến kênh chuyên tải nước tưới tiêu được thuận lợi. Trong thời gian đến, Xí nghiệp sẽ tiếp tục triển khai phát dọn cây cỏ, vớt rác trên kênh nhằm đảm bảo chuyên tải nước tưới đến hết vụ Hè Thu; đồng thời sau mùa mưa lũ năm 2024, Xí nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra những vị trí sạt lở, bồi lấp (nếu có) để xử lý và có kế hoạch báo cáo Công ty TNHH KTCT Thủy lợi xem xét thực hiện nạo vét tuyến mương trên.

## **2. Về Nông thôn mới**

***Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định về Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND huyện Tuy Phước, một số khu vực dân cư trên địa bàn xã Phước Hưng sẽ được lắp đặt mở rộng mạng lưới nước để đảm bảo đạt tỷ lệ 99,75%. Nhưng đến nay công trình này vẫn chưa triển khai thực hiện. Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm triển khai để đảm bảo đạt tiêu chí về chất lượng môi trường sống trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. (cử tri xã Phước Hưng)***

### **Trả lời:**

Trong năm 2023, UBND huyện đã đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt giai đoạn 1 cho các thôn Tân Hội, Lương Lộc, Háo Lễ, Nho Lâm thuộc xã Phước Hưng và tiếp tục đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho tất cả các thôn còn lại trên địa bàn xã theo Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 14/06/2024 của UBND huyện Tuy Phước về chủ trương đầu tư Dự án: Lắp đặt mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sạch tại một số khu dân cư trên địa bàn xã Phước Hưng. UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQD khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai thi công xây dựng công trình.

## **II. LĨNH VỰC ĐIỆN**

***1. Đề nghị Điện lực Tuy Phước kiểm tra, khảo sát để phát triển tuyến đường dây 0,4 KV và trồng mới trụ điện đến gần khu dân cư đối với tuyến điện từ nhà ông Võ Thành Sơn đến nhà ông Trần Đức Thanh xóm 12, thôn Lộc***

***Thượng (có chiều dài 500 mét, với 26 hộ dân dùng trụ tre, trụ tạm) không đảm bảo chất lượng điện áp và an toàn về điện. (Vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần và Điện lực Tuy Phước trả lời tuyến điện này là các dây hạ thế 0,2 KV hộ dân tự nâng cấp cột và dây dẫn là chưa thỏa đáng; nhân dân tiếp tục kiến nghị). (Cử tri xã Phước Sơn)***

**Trả lời:**

*Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Điện lực Tuy Phước trả lời tại Văn bản số 201/ĐLPT – KHKT ngày 01/7/2024 như sau:*

Điện lực Tuy Phước đã kiểm tra lưới điện khu vực cử tri kiến nghị, công tơ đo đếm điện năng các hộ dân từ nhà ông Võ Thành Sơn đến nhà ông Trần Đức Thanh (xóm 12, thôn Lộc Thượng) được cấp điện tại cột C113/5 đường dây hạ thế 0,4kV trạm biến áp Xuân Phương 4 (08 hộ), và cột C209 đường dây hạ thế 0,4kV trạm biến áp Dương Thiện (05 hộ), điện áp đo tại công tơ điện 220V đảm bảo chất lượng điện năng. Tuyến điện kiến nghị trên là đường dây 0,2kV từ sau công tơ điện về nhà các hộ dân, do dân tự kéo đi trên các cột bê tông tự đúc, cột tre, dây dẫn điện cáp nhôm bọc PE2x25mm<sup>2</sup>.

Theo Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực tại điểm i khoản 2 Điều 46 quy định “*Khách hàng chịu trách nhiệm đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện*”. Do vậy, để đảm bảo an toàn về điện, ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra, các hộ dân tự củng cố kết cấu lưới điện từ sau công tơ điện về nơi sử dụng, Điện lực sẽ phối hợp hướng dẫn, giám sát trong quá trình sửa chữa, nâng cấp kết cấu lưới điện.

Về lâu dài, Điện lực Tuy Phước sẽ báo cáo Công ty Điện lực Bình Định để đầu tư xây dựng đường dây 0,4kV để cấp điện cho nhân dân trong vùng đảm bảo chất lượng điện năng ngày càng tốt hơn.

***2. Đề nghị Điện lực Tuy Phước khảo sát và trồng trụ điện chính (đoạn từ nhà bà Trương Thị Diệp đến nhà ông Nguyễn Kim Minh, thôn Vĩnh Hy) để đảm bảo an toàn về điện cho bà con nhân dân trong mùa mưa sắp đến, vì hiện nay các hộ dân trong đoạn này sử dụng trụ điện tự trồng đã xuống cấp không đảm bảo an toàn về điện. (Cử tri thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc)***

**Trả lời:**

*Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Điện lực Tuy Phước trả lời tại Văn bản số 201/ĐLPT – KHKT ngày 01/7/2024 như sau:*

Điện lực Tuy Phước đã kiểm tra lưới điện khu vực cử tri kiến nghị, hiện tại công tơ điện các hộ dân đoạn từ nhà bà Trương Thị Diệp đến nhà ông Nguyễn Kim Minh, thôn Vĩnh Hy được cấp điện tại cột C104/3/6 đường dây hạ thế 0,4kV trạm biến áp Vinh Thạnh (12 hộ), điện áp đo tại công tơ điện 220V đảm bảo chất lượng điện năng. Tuyến điện tại đoạn nêu trên là đường dây 0,2kV từ sau công tơ

điện về nhà các hộ dân do dân tự kéo đi trên các cột bê tông dân tự đúc, cột BTLT8,4m, dây dẫn điện cáp nhôm bọc PE2x25mm<sup>2</sup>.

Theo Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực tại điểm i khoản 2 Điều 46 quy định “*Khách hàng chịu trách nhiệm đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ mua điện đến nơi sử dụng điện*”. Do vậy, để đảm bảo an toàn về điện, ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc xảy ra, các hộ dân tự củng cố kết cấu lưới điện từ sau công tơ điện về nơi sử dụng, Điện lực sẽ phối hợp hướng dẫn, giám sát trong quá trình sửa chữa, nâng cấp kết cấu lưới điện.

Về lâu dài, Điện lực Tuy Phước sẽ báo cáo Công ty Điện lực Bình Định để đầu tư xây dựng đường dây 0,4kV để cấp điện cho nhân dân trong vùng đảm bảo chất lượng điện năng ngày càng tốt hơn.

**3. Sau khi san lấp mặt bằng khu tái định cư Cảnh An 2 vướng 2 trụ điện của 8 hộ dân ở xóm 5 thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành bên thi công nhỏ bó cột toàn bộ dây điện vào trụ và thông xuống đất không đảm bảo an toàn về điện và tính mạng nhân dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra chỉ đạo đơn vị thi công để bắt lại điện cho dân. (Cử tri thôn Cảnh An 2 ,xã Phước Thành)**

**Trả lời:**

Dự án: Khu tái định cư xóm 1, thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành đã được thi công hoàn thành, 02 trụ điện hiện trạng nằm trong khu vực vỉa hè của dự án, do chiều cao san lấp mặt bằng tại khu vực này trung bình 2m so với cos tự nhiên. Vì vậy, dây điện cấp điện cho các hộ dân tại khu vực này bị thấp so với vỉa hè đã hoàn thành. Hiện tại hệ thống đường dây và trạm biếp áp của dự án đã đưa vào sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu dùng điện trong khu vực. Do đó, UBND huyện giao UBND xã Phước Thành thông báo cho các hộ dân đăng ký với Điện lực Phú Tài để chuyển công-tơ điện sang vị trí mới cho phù hợp, thuận tiện.

**III. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẤP THOÁT NƯỚC**

**1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý ĐTXD và PTQĐ huyện đẩy nhanh tiến độ xử lý các tồn tại liên quan đến đầu tư, sửa chữa Trạm Y tế xã Phước Hưng (thanh lý, tháo dỡ nhà làm việc cũ) (cử tri xã Phước Hưng)**

**Trả lời:**

Công trình: Trạm Y tế xã Phước Hưng đã tạm đưa vào hoạt động sử dụng hạng mục Nhà làm việc, và đã di chuyển cơ sở vật chất từ Trạm Y tế cũ sang nhà làm việc mới; hiện nay hạng mục sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế cũ đang được đơn vị thi công tiếp tục thực hiện. UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ đơn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án trong tháng 8 năm 2024.

**2. Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đầu tư hạ tầng khu dân cư trước nhà ông Lê Nhật Quảng, xóm 5 - thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng. (cử tri xã Phước Hưng)**

**Trả lời:**

Dự án: Xây dựng hạ tầng quy hoạch khu dân cư năm 2022 tại khu dân cư trước nhà ông Lê Nhật Quảng, thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 3404/QĐ-UBND ngày 31/05/2024, hiện nay dự án đang được thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và hoàn chỉnh các thủ tục các bước tiếp theo. UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để triển khai thi công dự án

**3. Hiện nay tuyến đường ĐT 636 từ cầu Gò Bồi đến ngã ba chùa Ông đã thi công xong phần đường, còn phần vỉa hè chưa đầu tư hoàn thiện, gây khó khăn cho việc lưu thông và sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến mỹ quan của đô thị. Vì vậy, đề nghị UBND huyện sớm có kế hoạch đầu tư vỉa hè nhằm tạo cảnh quan và thuận tiện cho việc lưu thông sinh hoạt của nhân dân khu vực này. (Cử tri thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa)**

**Trả lời:**

Tuyến đường ĐT636 từ cầu Gò Bồi đến ngã ba chùa Ông do Sở Giao thông Vận tải Bình Định quản lý và đầu tư xây dựng; do đó, UBND huyện giao Phòng Kinh tế Hạ tầng khảo sát và tham mưu đề xuất UBND huyện văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải kiểm tra và quan tâm đầu tư các hạng mục trên tuyến đường ĐT636 theo kiến nghị của cử tri.

**4. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ huyện đôn đốc đơn vị thi công hoàn thiện điểm cuối của tuyến đê bao đoạn từ nhà ông Ba Tồn đến cống Xi Phong, vì đê đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng đoạn cuối (2 mét) chưa thi công gây khó khăn cho việc đi lại trong sản xuất nông nghiệp. (Cử tri xã Phước Hòa)**

**Trả lời:**

Công trình: Đê thượng, hạ lưu đập Hạ Bạc đã được thi công phần phía hạ lưu đập Hạ Bạc, xã Phước Hòa theo quy mô ban đầu được duyệt chỉ gia cố mái phía sông. Để phát huy ổn định lâu dài của tuyến đê, Ban nhân dân thôn và UBND xã xin bổ sung gia cố mặt bằng BTXM và được UBND huyện phê duyệt bổ sung mặt BTXM rộng 2m. Hiện nay, tuyến đê đã cơ bản hoàn thành, riêng phần mặt đê (đoạn cuối tuyến 2m) chưa thực hiện do vướng công tác GPMB. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp làm việc với UBND xã Phước Hòa và các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc để triển khai thi công hoàn thiện công trình theo quy định.

**5. Quá trình thi công đường cao tốc Bắc Nam đổ đất cao nhưng chưa có đường hoàn trả dân sinh dẫn đến rất khó khăn trong việc đi lại canh tác và thu hoạch nông sản nhất là xóm 2 và xóm 3 thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành. Đề**



***ng nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và đơn vị thi công có hướng khắc phục để đảm bảo thuận tiện việc đi lại của nhân dân khu vực này. (Cử tri thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành)***

**Trả lời:**

Qua rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế của dự án thì tại vị trí cử tri kiến nghị (xóm 2 và xóm 3 thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành) có thiết kế hệ thống đường gom dân sinh nhưng chưa triển khai thi công; hiện trạng là đường đất rộng khoảng 3m, dài khoảng 100m; việc chưa triển khai thi công đường gom dân sinh do liên quan đến việc xử lý phát sinh, bổ sung cống D1500mm tại khu vực này.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế tại khu vực này và đẩy nhanh việc hoàn trả đường dân sinh, song song với quá trình thi công tuyến cao tốc. UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi chủ đầu tư thực hiện, báo cáo kịp thời cho UBND huyện xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

***6. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Chủ đầu tư tuyến đường cao tốc đi qua xóm 2, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành; vì lắp đặt hệ thống cống chưa phù hợp, khi mưa lớn sẽ ngập, ứng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân khu vực này. (Cử tri xóm 2, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành)***

**Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng rà soát, kiểm tra hồ sơ thiết kế của dự án thì tại vị trí cử tri kiến nghị (xóm 2, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành) đã bố trí hệ thống cống hộp (4x4x3)m và cống tròn D1500mm. Hệ thống thoát nước này đã được tính toán đầy đủ trong quá trình thiết kế; đồng thời đã lấy ý kiến của các sở, ngành và địa phương liên quan thống nhất trước khi phê duyệt.

***7. Hiện nay, khu tái định cư xóm 1 thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành đã làm xong cống hộp nhưng khi mưa xuống đọng nước gây khó khăn cho việc lưu thông của bà con. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý để thuận lợi cho việc đi lại. (Cử tri thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành)***

**Trả lời:**

Dự án: Khu tái định cư xóm 1, thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành đã được thi công hoàn thành, tuy nhiên có một số vị trí mặt đường bị đọng nước vào mùa mưa. Do đó, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục những tồn tại và hoàn thành trong tháng 8 năm 2024.

***8. Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đầu tư đưa nước sạch sinh hoạt về các thôn trên địa bàn xã Phước An. (Cử tri xã Phước An)***

**Trả lời:**

Dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước An và Phước Thành, huyện Tuy Phước đã được đưa vào kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 28/09/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 12202/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý. Hiện nay, UBND huyện đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và sẽ hoàn chỉnh các thủ tục còn lại để triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

#### **IV. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG**

**1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan sớm chi trả tiền đền bù đất và hỗ trợ hoa màu cho bà con nhân dân có diện tích bị thu hồi để phục vụ dự án xây dựng Trung tâm VH-TT-TT huyện Tuy Phước. (Cử tri thị trấn Tuy Phước)**

##### **Trả lời:**

Công trình Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện là công trình trọng điểm của huyện Tuy Phước, hiện nay UBND huyện đã phê duyệt tạm ứng kinh phí năm 2024 để Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ thực hiện chi trả bồi thường GPMB dự án tại Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 14/6/2024. UBND huyện giao Ban Quản lý Dự án ĐTXD và PTQĐ hoàn thiện thủ tục để chi trả cho các hộ dân trong tháng 7 năm 2024.

**2. Hiện nay, trên địa bàn khu phố Mỹ Điền có 02 khu tập thể của Công ty Xây lắp Điện và 01 khu tập thể của Nhà máy Xi măng, đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xem xét cho các hộ dân tại 03 khu tập thể được cấp giấy quyền sử dụng đất. (Vấn đề này, UBND huyện đã giao Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước chủ trì phối hợp với các ngành liên quan rà soát báo cáo đề xuất UBND huyện trước 20/2/2024, tuy nhiên đến nay Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước chưa có báo cáo) (Cử tri thị trấn Tuy Phước)**

##### **Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND thị trấn Tuy Phước rà soát kiểm tra hồ sơ địa chính và các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất và tài sản của các hộ gia đình đang ở trên khu tập thể Công ty Constrexim và 02 khu tập thể Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước tại khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước. Kết quả như sau:

##### **\* Khu tập thể Công ty Constrexim**

- Theo hồ sơ địa chính: năm 1993 có số thửa: 440, tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 6.272m<sup>2</sup> ; Loại đất: CD; Chủ sử dụng đất: Nhà máy xi măng (khu tập thể) và năm 2013 (VLAP) tách thành 41 thửa đất; Chủ sử dụng đất: Hộ gia đình, cá nhân.

- Hiện trạng sử dụng đất: Trên thửa đất khu tập thể nhà máy xi măng thực trạng chia tách thành 44 thửa đất; trong đó có 41 thửa đất thuộc 41 gian nhà khu tập thể nhà máy xi măng; đã hoá giá nhà ở cho các hộ gia đình từ năm 1990 sử dụng đến nay và có 3 thửa đất của hộ bà Nguyễn Thị Năm, hộ ông Trần Xê và hộ ông Nguyễn Thanh Hòa do Xí nghiệp Xi măng cấp đất để xây dựng nhà ở từ năm 1987 đến nay; ngoài ra có các hộ ở đầu hồi khu tập thể được Xí nghiệp thống nhất cho sử dụng đất thêm để tăng gia sản xuất. Hiện nay, có một số gian nhà đã xuống cấp hư hỏng các hộ xin phép sửa chữa, xây dựng lại nhà ở và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

**\* Hai khu tập thể Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước**

- *Khu tập thể (khu văn hoá) đội 12 khu phố Mỹ Điền:* hồ sơ địa chính năm 1993 có số thửa: 628, tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 3472m<sup>2</sup>; Loại đất: XD; Chủ sử dụng đất: Xí nghiệp xây lắp điện Tuy Phước và hồ sơ địa chính năm 2013 (VLAP) tách thành 24 thửa đất; Chủ sử dụng đất: Hộ gia đình, cá nhân.

- *Khu tập thể (lò mố) đội 10B khu phố Mỹ Điền:* hồ sơ địa chính năm 1993 có số thửa: 625, tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 2145m<sup>2</sup>; Loại đất: CD; Chủ sử dụng đất: Xí nghiệp xây lắp điện Tuy Phước và hồ sơ địa chính năm 2013 (VLAP) tách thành 18 thửa đất; Chủ sử dụng đất: Hộ gia đình, cá nhân.

Ngày 08/9/2014, UBND tỉnh Bình Định ban hành Văn bản số 3914/UBND-KTN, về việc xử lý các cơ sở nhà đất của khu tập thể Công ty Constrexim và 02 khu tập thể Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước như sau:

- *Đối với khu tập thể Công ty sản xuất vật liệu xây dựng và xây lắp Bình Định Constrexim (thôn Mỹ Điền nay là Khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước):* Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn tất việc chuyển giao cơ sở nhà, đất nói trên cho tỉnh quản lý theo Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 05/9/1998 của UBND tỉnh và đề xuất bán cho người đang sử dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Theo đó, Công ty đã thanh lý hoá giá nhà ở cho các hộ gia đình là công nhân của Công ty sử dụng từ năm 1990 nhưng từ đó đến nay UBND thị trấn Tuy Phước chưa nhận văn bản nào hướng dẫn cụ thể việc xử lý. Do đó, UBND huyện giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu văn bản đề UBND huyện đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết.

- *Đối với 02 khu tập thể Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước tại khu sinh hoạt văn hoá thôn Mỹ Điền và khu tập thể lò mố (cơ sở II):* Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước thoả thuận với các hộ để chuyển nhượng lại phần tài sản của Công ty cho các hộ gia đình. Sau khi hai bên làm thủ tục chuyển nhượng xong, giao UBND huyện Tuy Phước xem xét thu tiền sử dụng đất ở và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình theo quy định. Tuy nhiên, Công ty chưa thoả thuận với các hộ để chuyển nhượng lại phần tài sản của Công ty cho các hộ gia đình. Do đó, UBND huyện giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường làm

việc với Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước, báo cáo đề xuất UBND huyện phương án xử lý trong tháng 8 năm 2024 để sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

**3. Doanh nghiệp Thành Phúc nay là ECOTECH xả khói thải hàng ngày bay vào một số nhà dân ở xóm Lệ Vân, thôn Ngọc Thạnh 1 gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe nhiều người. Do đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xử lý vấn đề này. (Cử tri xã Phước An)**

**Trả lời:**

Về vấn đề này, sau khi nhận được đơn của ông Trương Văn Minh và một số hộ dân phản ánh, đơn có nội dung: “Phản ánh việc Công ty TNHH Kỹ Nghệ ECO Tech (nằm trong cụm Công nghiệp Phước An, cơ sở của Công ty TNHH Thành Phúc trước đây), chuyên sản xuất bao bì và sản phẩm gỗ thành phẩm gây ô nhiễm môi trường”. UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì mời các ngành, địa phương và ông Trương Văn Minh kiểm tra thực địa ngày 31/5/2024. Qua kiểm tra nhận thấy việc cử tri xã Phước An phản ánh Doanh nghiệp Thành Phúc nay là ECOTECH xả khói thải hàng ngày bay vào một số nhà dân ở xóm Lệ Vân, thôn Ngọc Thạnh 1 gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe nhiều người là có cơ sở. Do đó, để có cơ sở xác định mức độ nhiễm khí thải tại khu vực lò sấy gỗ, ngày 10/6/2024 Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thuê Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường Bình Định, cùng các ngành của huyện, xã Phước An và ông Trương Văn Minh (Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, đồng thời là đại diện các công dân có đơn) tiến hành lấy mẫu khí thải tại ống khói lò sấy gỗ. Hiện nay, đang chờ kết quả đo đạc, phân tích mẫu của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Bình Định.

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường sau khi có kết quả đo đạc rà soát hồ sơ, các quy định xả khí thải quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; nếu vượt quy chuẩn quy định tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định.

**4. Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư thuê đất tại vị trí thuộc địa bàn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An nhưng doanh nghiệp chỉ xây dựng tường rào không đưa vào hoạt động; hiện nay, cây cối mọc um tùm gây mất mỹ quan khu vực này. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng quan tâm kiểm tra có hướng xử lý.(Cử tri xã Phước An, huyện Tuy Phước)**

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và soát xét quy định tại điểm a khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai 2013 về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh, cụ thể: “Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức”. Do đó, việc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư thuê đất tại thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Do vậy, UBND huyện đã có Công văn số 1103/UBND-TNMT

ngày 26/6/2024 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp kiểm tra, xử lý. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Minh Dur, trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri.

**5. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện tổ chức dứt điểm cho số hộ dân có ruộng bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phân khu 03 – Phước Lộc. Vì hiện nay, dự án đã tiến hành đổ đất sang lấp mặt bằng gây ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân còn lại chưa nhận được tiền đền bù. (Cử tri thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc)**

**Trả lời:**

Công tác đền bù GPMB đã được Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện chỉ trả 02 đợt, tuy nhiên, hiện nay còn lại các thửa đất ngoài ranh quy hoạch. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện phối hợp UBND xã Phước Lộc, đơn vị tư vấn đo đạc lập hồ sơ kỹ thuật tiến hành kiểm đếm tài sản để áp giá tính toán trình phê duyệt làm căn cứ chi trả cho các hộ dân. Mặt khác, hiện nay còn một hộ dân chưa chi trả do chưa đủ thủ tục ủy quyền. UBND huyện giao UBND xã Phước Lộc phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xác nhận cho các hộ dân.

**6. Đề nghị UBND huyện quan tâm có kiến nghị với Ban giải phóng mặt bằng kho bãi 04,05 thuộc dự án Nông Trại Xanh vì trong công tác cải táng mộ mả gò Ông Trời gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của bà con Nhân dân gần khu vực này. (Cử tri thôn Vinh Thạnh 2, xã Phước Lộc)**

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND xã Phước Lộc và đại diện thôn Vinh Thạnh 2 tiến hành kiểm tra thực tế tại Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04 và 05) thuộc thôn Vinh Thạnh 2, xã Phước Lộc. Qua kiểm tra thực tế thì việc kiến nghị của cử tri là có cơ sở. UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

**7. Liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, cử tri xã Phước Thuận kiến nghị về việc xác định nguồn gốc đất: Chính quyền địa phương đã không làm tròn trách nhiệm; UBND xã đã thu mỗi hộ 80.000 đồng để làm thủ tục đo đạc, xác định nguồn gốc đất và cấp sổ cho người dân từ rất lâu nhưng không thực hiện, nhiều hộ gia đình không được cấp sổ mà không biết lý do. Bên cạnh đó, có tình trạng cùng 1 loại đất, cùng nguồn gốc đất nhưng có người được công nhận quyền sử dụng đất, có người lại không được công nhận, dẫn đến tình trạng khi bồi thường giải tỏa thì có người được bồi thường, có người không được bồi thường, gây bức xúc trong nhân dân (Cử tri xã Phước Thuận)**

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao UBND xã Phước Thuận rà soát, giải quyết trả lời cho cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện nhằm đảm bảo sự đồng thuận trong nhân dân, không để vấn đề này cử tri tiếp tục kiến nghị.

**8. Liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu Dự án khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, cử tri xã Phước Thuận có 1 số kiến nghị như sau:**

- BQLDA và địa phương đã không tổ chức họp dân để truyền thông về việc triển khai dự án, không công khai quy hoạch và lấy ý kiến nhân dân trước khi thực hiện dự án theo Quyết định 1138/QĐ-UBND. Điều này làm cho người dân không có thông tin đầy đủ, không bảo vệ được quyền lợi của gia đình và đang rất bức xúc vì cảm giác như “bị lừa”!

- Khi tiến hành đền bù, BQLDA cử người xuống đo đạc sau đó tự áp giá đền bù, yêu cầu người dân nhận mà không hề có sự trao đổi đồng thuận của người dân, dẫn đến người dân thiếu thông tin, tự so sánh lẫn nhau, so sánh thị trường và bức xúc, khiếu kiện;

- BQLDA có đưa phiếu đề nghị người dân xác nhận nhu cầu gia đình muốn tái định cư tại chỗ hay tái định cư nơi khác. Người dân đã ghi phiếu xin tái định cư tại chỗ nhưng sau đó lại yêu cầu người dân nhận đất tái định cư nơi khác mà không hề có sự giải thích nào. Người dân cảm thấy rất bức xúc và có cảm giác bị BQLDA lừa. Ông Nguyễn Đình Thường nằm trong tình trạng này đã gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh nhưng chưa được giải quyết;

- Tại thôn Liêm Thuận, lãnh đạo tỉnh/huyện khi về làm việc với địa phương đã nói cán bộ thôn vận động nhân dân nhận tiền đền bù từ BQLDA, sau đó sẽ có thêm tiền hỗ trợ. Tuy nhiên tới nay, bà con đã nhận tiền đền bù hơn 2 năm nhưng tiền hỗ trợ vẫn không có. Đề nghị tỉnh/ huyện xác định có hay không và cơ quan nào đầu mối để giải quyết cho bà con (Ý kiến của trưởng thôn)

- Ông Dương Văn Chính đã có đơn khiếu nại, được thanh tra tỉnh tiếp và kết luận: Phải làm đủ thủ tục cho ông Dương Văn Chính. Tuy nhiên tới nay, ông Chính chưa thấy ai liên hệ hoặc tới làm việc với ông. Đề nghị thanh tra tỉnh xem xét việc triển khai kết luận này. (Cử tri xã Phước Thuận)

### **Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận liên quan đến việc đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu Dự án khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, UBND huyện đã ban hành văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT trả lời cho cử tri. Theo đó, ngày 17/6/2024 Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT có Văn bản số 290/BQL –ĐHDA1 trả lời các vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. (có văn bản kèm theo)

UBND huyện giao UBND xã Phước Thuận phối hợp Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT trả lời cho cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND huyện.

**9. Đề nghị UBND huyện quan tâm có ý kiến với UBND tỉnh sớm cho chủ trương để bố trí các hộ dân đủ điều kiện vào khu di dân dân 5ha triệu cường vượt lũ thôn Huỳnh Giản, xã Phước Hòa để nhân dân ổn định cuộc sống. (Cử tri xã Phước Hòa)**

**Trả lời:**

Tiếp thu ý kiến của cử tri, về vấn đề này sau khi rà soát thì hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8896/UBND-KT ngày 23/11/2023 về việc Kế hoạch di dời, tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, sụt lún, lũ quét do mưa lớn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đến nay, UBND huyện chưa nhận được Văn bản của UBND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ di dời, tái định cư cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, sụt lún, lũ quét do mưa lớn trên địa bàn tỉnh nên không có cơ sở để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, UBND huyện đã báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2024 và xây dựng Kế hoạch năm 2025 trên địa bàn huyện tại Báo cáo số 259/BC-UBND ngày 14/6/2024. Trong đó, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh xem xét có cơ chế chính sách về bố trí tái định cư đối với những hộ dân đang sinh sống và cư trú ở những nơi bị uy hiếp do thiên tai, bão lũ triệu cường nằm trong vùng Dự án được bố trí tái định cư có nguồn gốc đất đang sinh sống ổn định lâu năm nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được hưởng các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành; đồng thời, sớm ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, quy định về mức hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng của chương trình bố trí dân cư (di chuyển người và tài sản, nhà ở đến nơi tái định cư), theo mức hỗ trợ mới.

**V. LĨNH VỰC Y TẾ**

**Đề nghị UBND huyện quan tâm có chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các chị làm công tác phụ nữ cấp thôn, có thời gian công tác trên 20 năm, vì các chị chưa được hưởng chính sách gì của nhà nước khi nghỉ việc. (Cử tri xã Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Hòa, Phước An kiến nghị)**

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các ngành, hội đoàn thể có liên quan rà soát đối với trường hợp cử tri xã Phước Thắng kiến nghị kết quả cụ thể như sau:

Căn cứ theo các quy định tại Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 HĐND tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 11 quy định chính sách

hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh và ngày 26/7/2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể:

- Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (*70% mức đóng còn lại do ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu*);

- Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình (*30% mức đóng do ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và 40% mức đóng còn lại do đối tượng tự đóng*);

- Hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT cho người nhiễm HIV, bệnh nhân phong có di chứng tàn tật (*Người nhiễm HIV và bệnh nhân phong có di chứng tàn tật do cơ quan y tế có chức năng của tỉnh xác định*).

Như vậy, căn cứ các quy định hiện hành của Trung ương và tỉnh chưa có cơ chế hỗ trợ đối với trường hợp cử tri kiến nghị. UBND huyện đã đề nghị HĐND tỉnh và UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ trong thời gian đến tại Văn bản số 288/BC-UBND ngày 25/6/2024.

## VI. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

**1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện có kế hoạch thường xuyên tuần tra kiểm soát, theo dõi triển khai quyết liệt triệt phá nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi; hiện nay, đang lên lời hoạt động mạnh và phổ biến bằng nhiều hình thức ở vùng nông thôn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở nông thôn. (Cử tri xã Phước Quang)**

### **Trả lời:**

Hiện nay, tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp, nhất là khi người vay không trả được nợ thì các đối tượng sử dụng các biện pháp để siết nợ, đòi nợ như: cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật và các hành vi gây rối trật tự công cộng như ném chất bẩn, chất thải... gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Công an huyện đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và tăng cường thực hiện công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2024, qua công tác tuần tra đã phát hiện, điều tra làm rõ và xử lý hành chính: 02 vụ - 03 đối tượng có hành vi dấn, rải tờ rơi có nội dung cho vay tiền.

Mặt khác, Công an huyện và Công an các xã, thị trấn thường xuyên tiến hành các biện pháp nghiệp vụ rà soát, lập danh sách các tổ chức tài chính, các cơ sở dịch vụ cầm đồ hoạt động theo kiểu tín dụng đen; đã đưa vào diện quản lý 16 cơ sở kinh doanh và 07 cá nhân có biểu hiện hoạt động liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn để theo dõi, đấu tranh, triệt phá, vô hiệu hóa. Qua đó, đã tổ chức kiểm



tra 14 lượt đối với 14 cơ sở Chăm đồ do Công an huyện quản lý theo quy định. Kết quả, phát hiện xử lý 01 cơ sở về hành vi “Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an”, phạt tiền 1.500.000 đồng.

*Để đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan hoạt động tín dụng đen, đặc biệt là các tổ chức tài chính theo kiểu tín dụng đen trên địa bàn huyện. Trong thời gian đến, UBND huyện giao Công an huyện Tuy Phước, UBND các xã, thị trấn triển khai một số nhiệm vụ cơ bản như sau:*

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn huyện; xây dựng xã, thị trấn không tệ nạn xã hội; xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, dân cư, trường học an ninh, an toàn,...; chỉ đạo lực lượng thanh niên, phụ nữ kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh đô thị công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự giao thông, an toàn xã hội.

- Tăng cường tấn công, trấn áp mạnh mẽ, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, triển khai chuyên đề phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời phát hiện những địa bàn phức tạp, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, cá nhân, đối tượng, băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh ngay từ khi mới manh nha hoạt động, không để các đối tượng mở rộng phạm vi hoạt động.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện thông tin cơ sở, mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, trong đó tăng cường tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen”; các tổ chức tài chính theo kiểu tín dụng đen trên địa bàn để người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

***2. Công trình đang thi công dự án cao tốc Bắc Nam (đoạn đi qua địa bàn xã Phước Thành) xe vận chuyển vật tư chạy nhanh bụi bay quá nhiều, làm ảnh hưởng sức khỏe, đời sống người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với đơn vị thi công có hướng xử lý. (Cử tri xã Phước Thành)***

**Trả lời:**

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND huyện đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện tại Văn bản số 910/UBND-KTHT ngày 31/5/2024; trong đó đã đề nghị chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công chấp

hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các phương tiện tham gia phục vụ thi công dự án có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông: về tải trọng, kích thước thành thùng, chạy quá tốc độ, rơi vãi,... UBND huyện giao Công an huyện phối hợp các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm phương tiện vận chuyển vật liệu thi công phục vụ dự án vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định.

**3. Đề nghị cơ quan kiểm sát cần phối hợp với Tòa án tuyên bản án có tính răn đe và phòng ngừa đối với các bị cáo phạm tội về ma túy trong thời gian tới vì hiện nay các đối tượng này thường chỉ bị xử mức thấp nhất của khung hình phạt theo Bộ Luật Hình sự (Cử tri thị trấn Tuy Phước).**

**Trả lời:**

*Tiếp thu kiến nghị của cử tri thị trấn Tuy Phước, Viện Kiểm sát nhân dân huyện trả lời tại Văn bản số 129/VKS –TP ngày 01/7/2024 như sau:*

Trong thời gian qua, Viện KSND huyện luôn phối hợp với TAND huyện trong quá trình xét xử, các bản án Tòa án tuyên đối với các bị cáo phạm tội về ma túy luôn đúng theo quy định của pháp luật. Mặc dù, các bị cáo thường xuyên bị xét xử ở mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng hình phạt mà Tòa án áp dụng tương ứng cho từng bị cáo là thỏa đáng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước kiên quyết xử lý tội phạm về ma túy; đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải nhằm mục đích giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Do Tòa án đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và việc áp dụng pháp luật của Hội đồng xét xử đúng quy định nên Viện kiểm sát nhân dân huyện không kháng nghị, kiến nghị đối với bản án về ma túy mà TAND huyện đã tuyên.

**VII. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH**

**1. Đề nghị UBND huyện quan tâm có ý kiến với UBND tỉnh sớm hỗ trợ tiền sửa chữa và xây dựng nhà mới cho đối tượng chính sách và người có công Cách mạng theo Quyết định số: 22/2013/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì một số nhà đã xây dựng từ lâu mà chưa nhận được tiền hỗ trợ. (Cử tri xã Phước Sơn)**

**Trả lời:**

Để thực hiện việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, UBND huyện ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở đến năm 2025 trên địa bàn huyện để thực hiện việc hỗ trợ.

Để đảm bảo thực hiện hỗ trợ theo lộ trình Đề án của tỉnh, UBND huyện tiếp tục rà soát đề nghị UBND tỉnh và Sở Xây dựng tại Công văn số 705/UBND-KTHT ngày 08/5/2024 về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ người có công với cách

mạng và thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ trong năm 2024 và năm 2025 trên địa bàn huyện; đồng thời ban hành Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở năm 2024 trên địa bàn huyện gửi kèm theo hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ nhưng đến nay UBND tỉnh chưa phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng này. UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm bố trí kinh phí để hỗ trợ cho đối tượng chính sách và người có công cách mạng theo danh sách được phê duyệt.

**2. Thực hiện theo Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định quy định tại điểm 1, điều 4, chương II của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định thôn có trên 500 hộ gia đình có thể bố trí 01 phó trưởng thôn. Qua hoạt động thực tế ở cấp thôn, việc các thôn có số hộ dưới 500 hộ gia đình thì không bố trí phó trưởng thôn là rất khó khăn trong công tác quản lý, điều hành ở cấp thôn, chỉ một trưởng thôn rất khó đảm đương hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy đề nghị UBND huyện quan tâm có ý kiến với UBND tỉnh sửa đổi lại Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định nên bố trí ở mỗi thôn đều có phó trưởng thôn để đảm bảo hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ ở cấp thôn. (Cử tri xã Phước Quang)**

**Trả lời:**

Theo quy định tại điểm 1, Điều 4, Chương II của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND, ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định đối với thôn có trên 500 hộ gia đình có thể bố trí 01 Phó Trưởng thôn. Qua hoạt động thực tế ở thôn, việc các thôn có số hộ dưới 500 hộ gia đình thì không bố trí Phó Trưởng thôn là rất khó khăn trong công tác quản lý, điều hành ở thôn, chỉ có Trưởng thôn rất khó đảm đương hoàn thành nhiệm vụ. Đối với việc bố trí Phó Trưởng thôn, khu phố thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, do đó UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu văn bản kiến nghị HĐND và UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

**3. Tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bình Định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về tổ chức, xây dựng và bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng công an xã, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên đến nay, công an viên đã thôi việc theo quy định do không bố trí được công tác khác chưa được giải quyết chế độ thôi việc. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể để giải quyết chế độ thôi việc cho các đồng chí công an khu phố được an tâm, ổn định cuộc sống. (Cử tri thị trấn Diêu Trì)**

**Trả lời:**

Đối với công an viên đã thôi việc đảm bảo đủ điều kiện tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bình Định về

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh. Sở Nội vụ tỉnh Bình Định ban hành Hướng dẫn số 1380/HD-SNV ngày 04/10/2016 về việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP và trên cơ sở hướng dẫn của Giám đốc Công an tỉnh tại Văn bản số 2392/CAT-PV01 ngày 25/6/2024, Công an huyện Tuy Phước ban hành Công văn số 1291/CAH-TM ngày 28/6/2024 về việc chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách thôi việc theo quy định. Do đó, UBND huyện giao Phòng Nội vụ huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban liên quan thực hiện giải quyết chế độ thôi việc cho Công an xã bán chuyên trách theo quy định.

**4. Đề nghị UBND huyện quan tâm kiến nghị UBND tỉnh nâng phụ cấp cho Hội đoàn thể cấp thôn, vì mức phụ cấp quá thấp. (Kiến nghị này đã kiến nghị nhiều lần, UBND tỉnh đã trả lời nhưng cử tri chưa đồng tình, tiếp tục kiến nghị) (Cử tri xã Phước Hưng, Phước Thắng, Phước Hòa, Phước An)**

**Trả lời:**

Trước đây, mức phụ cấp Hội đoàn thể ở thôn, khu phố là 420.000 đồng/người/tháng (theo Quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Qua nhiều lần kiến nghị, đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh mức phụ cấp Hội đoàn thể ở thôn, khu phố là 540.000đồng/người/tháng (theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 84/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh)

Trên đây là Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XII, UBND huyện kính báo cáo HĐND huyện./.

***Nơi nhận:***

- TT HU (báo cáo);
- TT HĐND huyện (báo cáo);
- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;
- Hai Ban HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- TTTHĐND, UBND các xã, thị trấn;
- LĐ VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT, K7 (T 92b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**